

รอบรู้เศรษฐกิจ ตามติดตลาดโลก

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕๑๓๖ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน้า B๘

ทุนอาเซียนขยายยุโรป

ฮาร์วี ลอร์วี่ นักลงทุนมั่งคั่งตะวันตก ต่างชาติยังมองไทยฮับภูมิภาค

โพสต์ทูเดย์ - ฮาร์วี ลอร์วี่ เผย นักธุรกิจอาเซียนหันลงทุนตลาดยุโรป-สหรัฐอเมริกามากขึ้น ส่วนนักลงทุนต่างชาติยังมองไทยเป็นฮับอาเซียน

นายบาสเตียน เทรลเคท หัวหน้าผู้จัดการบริษัท เอชแอลจี (ประเทศไทย) หรือฮาร์วี ลอร์วี่ กรุ๊ป บริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อการลงทุนแห่งเอเชีย เปิดเผยว่า นักลงทุนเอเชียทั้งจากจีน เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย มีแนวโน้มที่จะเข้าไปลงทุนในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (อียู) และสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น ด้วยเป็นตลาดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ และมีเทคโนโลยีทันสมัย ทำให้เกิดโอกาสในการเรียนรู้ใหม่ๆ

“ในช่วงที่ผ่านมา มีนักธุรกิจจากเอเชียลงทุนในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น ทั้งในรูปแบบการซื้อกิจการ การลงทุนใหม่และการร่วมทุน ซึ่งของไทยส่วนใหญ่ยังอยู่ในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น เครือเซ็นทรัล เครือซีพี และดับเบิลยู กรุ๊ป และมีแนวโน้มที่หลายๆ ธุรกิจที่สนใจจะขยายการลงทุนเข้าไปในตลาดกลุ่มนี้มากขึ้น” นายบาสเตียน กล่าว

ขณะเดียวกัน นักลงทุนจากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (อียู) และสหรัฐอเมริกา เริ่มให้ความสนใจขยายการลงทุนและขยาย

ตลาดเข้ามายังเอเชียและอาเซียนมากขึ้น ทั้งในไทย เมียนมา เวียดนาม กัมพูชา สปป.ลาว และอินโดนีเซีย เนื่องจากอาเซียนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราที่น่าพอใจ โดยการเข้ามาขยายการลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมก่อน

สำหรับกลุ่มลูกค้าของฮาร์วี ลอร์วี่ ที่เข้ามาลงทุนในอาเซียน มีหลายราย เช่น กลุ่มธุรกิจกำจัดขยะ และกลุ่มลงทุนด้านพลังงานสะอาด โดยนักลงทุนจากยุโรปและสหรัฐอเมริกายังมองว่าไทยยังเป็นประเทศแรกๆ ที่น่าสนใจในการเลือกเข้ามาเป็นฐานในการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน เพราะมีความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและบุคลากรมากกว่า และมองว่าไทยยังเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) กระจายสินค้าและส่งออกหลักของอาเซียนอยู่

ขณะที่ประเทศกลุ่มซีแอลเอ็มวี ยังต้องใช้เวลาในการพัฒนาความพร้อมด้านโครงสร้างระยะหนึ่งก่อน ซึ่งนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะจากสหรัฐและยุโรป ยังมีความลังเลในการตัดสินใจที่จะเลือกไทย หรือเวียดนามเป็นฐานขยายการลงทุนเข้ามายังภูมิภาคนี้ ซึ่งคาดว่าหากไทยมีการเลือกตั้งรัฐบาลชุดใหม่ การตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติจะดีขึ้น ■